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ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารอนุสรณ  ๑๐๐ ป*การฝ,กหัดครไูทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

.............................................................. 
 

ผู$มาประชุม 
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ� นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๔. พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ� กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายพงษ�ศักด์ิ  พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย�โภคิน  พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๘. หม6อมราชวงศ�โอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย�เปรื่อง  กิจรัตน�ภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง 

๑๐. รองศาสตราจารย�วันทนา  จันทพันธ� ประธานสภาคณาจารย�และข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง 

๑๑. อาจารย�ปราโมทย�  เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร 
๑๒. ผู)ช6วยศาสตราจารย�ประชน  แสงจักร� กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร 
๑๓. อาจารย�ประวิทย�  ขาวปลื้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร 
๑๔. ผู)ช6วยศาสตราจารย�มณีรัตน�  ลิ่มสืบเชื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร 
๑๕. ผู)ช6วยศาสตราจารย�ธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
๑๖. รองศาสตราจารย�พงศ�  หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
๑๗. ผู)ช6วยศาสตราจารย�พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
๑๘. รองศาสตราจารย�สุพจน�  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
๑๙. อาจารย�จุไร  วรศักด์ิโยธิน รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผู$ลาประชุม 
๑. ศาสตราจารย�ชุติมา  สัจจานันท� กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย�กิตติคุณปรีชา  ช)างขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย�สนิท  อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายปBญญา  โชติเทวัญ ประธานคณะกรรมการส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง 



 ๒

 

ผู$เข$าร3วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย�เกษม  ช6วยพนัง รองอธิการบดีฝDายวิจัย/ประธานคณะทํางานสังเคราะห�

รายงานการวิจัยฯ 
๒. ผู)ช6วยศาสตราจารย�กัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ 
๓. ผู)ช6วยศาสตราจารย�ศรีสมร  วนกรกุล รองอธิการบดีฝDายบริหารจัดการ 
๔. รองศาสตราจารย�เพียงพบ  มนต�นวลปรางค� ผู)ช6วยอธิการบดี/ปฏิบัติหน)าท่ีผู)อํานวยการกองนโยบาย

และแผน 
๕. รองศาสตราจารย�ฉันทนา  สุรัสวดี ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 
๖. อาจารย�ไพบูลย�  วิริยะวัฒนะ คณบดีวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
๗. อาจารย�จันทนา  เริ่มสินธุ� คณบดีวิทยาลัยการฝIกหัดครู 
๘. ผู)ช6วยศาสตราจารย�อัจฉรี  ขจรไชยกูล ผู)อํานวยการสํานักส6งเสริมวิชาการฯ 
๙. รองศาสตราจารย�สมถวิล  วัลลิสุต ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๐. ผู)ช6วยศาสตราจารย�อารีย�  รังสิโยภาส ผู) อํานวยการสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๑๑. รองศาสตราจารย�ทองหล6อ  วงษ�อินทร� ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ 

๑๒. รองศาสตราจารย�สุวิทย�  เฑียรทอง กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
๑๓. ผู)ช6วยศาสตราจารย�ชะลอ  วงศ�แสวง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  
๑๔. ผู)ช6วยศาสตราจารย�ระภีพร  สามารถ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชา

เทคโนโลยีภูมิศาสตร� 
๑๕. อาจารย�ฉัตรศิริ  กลั่งเนียม กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยี

ภูมิศาสตร� 
๑๖. อาจารย�ณัฐพร  ยวงเงิน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร� 
๑๗. อาจารย�ณัฐศรัณย�  ชุมวรฐายี ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการ

บริหารและพัฒนาเมือง 
๑๘. อาจารย�ฉันทัส  เพียรธรรม กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารและ

พัฒนาเมือง 
๑๙. อาจารย�ณัฐพล  ชุมวรฐายี กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารและ

พัฒนาเมือง 
๒๐. อาจารย�ภัสชา  น)อยสอาด กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
๒๑. อาจารย�อุเทน  ทองทิพย� กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยี



 ๓

ภูมิศาสตร� 
๒๒. อาจารย�วิเชษฐ�  สุดใด กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
๒๓.  อาจารย�รัศมี  สุทธโส กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
๒๔. อาจารย�ปวีณา  ปรีชญากุล กรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๒๕. ผู)ช6วยศาสตราจารย�สหชัย  วิวฒันปฐพี กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
๒๖. อาจารย�มณฑล  จันทร�แจ6มใส  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒๗. อาจารย�สืบวงศ�  กาฬวงศ� รองคณบดีฝD ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 
๒๘. อาจารย�มณฑา  กิมทอง รองผู)อํานวยการสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป  
๒๙. ผู)ช6วยศาสตราจารย�พรทิพย�  รักชาติ ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓๐. นาง ญ หญิง  สมแสน หัวหน)ากลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย/ผู)ช6วยเลขานุการ  

สภามหาวิทยาลัย 
๓๑. นางสาวลาวัณย�  ชานมณีรัตน� เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย 
๓๒. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร� เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย 
๓๓. นางลภัสรดา  นาคพริก เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย 
๓๔. นางพัชราวไล  ไพรี เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ� นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประธานการประชุม 
กล6าวเปMดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนด สรุปได)ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ 
ไม3มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๕ 
อาจารย�จุไร  วรศักด์ิโยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าตามท่ีได)มีการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกร�ท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
นั้น ฝDายเลขานุการได)จัดทํารายงานการประชุม เสร็จเรียบร)อยแล)ว  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้   จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ โดยแก)ไขท่ีหน)า ๑ บรรทัดท่ี ๓ “พ.ศ. 

๒๕๕๔” แก)เปQน “พ.ศ.๒๕๕๕” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให$ท่ีประชุมพิจารณา 
  ๓.๑ ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาท่ี     
๒/๒๕๕๔ รอบท่ี ๓ 



 ๔

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได)จัดทํา
บัญชีรายชื่อผู)สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปRการศึกษา ๒๕๕๔ รอบท่ี ๓ ซ่ึงสภาวิชาการได)
พิจารณาผลการสําเร็จการศึกษาแล)ว เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และได)นําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให)ความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแล)ว    
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๔  

รอบท่ี ๓ แก6ผู)สําเร็จการศึกษาจํานวน ๒๕๑ คน แบ6งเปQน 
  ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๓ คน 
   ระดับปริญญาโท  จํานวน            ๑๑ คน 
   ระดับประกาศนียบัตร จํานวน   ๔ คน 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน         ๒๓๓          คน 
    สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.)         จํานวน   ๘๐ คน 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร� (วท.บ.)     จํานวน   ๓๗ คน 
    สาขาวิชาศิลปศาสตร� (ศศ.บ.)      จํานวน ๑๐๒ คน 
    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  จํานวน   ๑๓ คน 
    สาขาวิชาสถาปBตยกรรมศาสตร� (สถ.บ.)  จํานวน       ๑  คน 

๒) ให)สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสํารวจจํานวนปRท่ีใช)ระยะเวลาศึกษามาก
น)อยท่ีสุดเท6าใด และเฉลี่ยแล)วใช)ระยะเวลาก่ีปR มีผู)ท่ีใช)เวลาศึกษาเกิน ๘ ปRหรือไม6 
เพราะเหตุใด และให)รายงานต6อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต6อไป  

   

  ๓.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๔  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารย�ทองหล6อ  วงษ�อินทร� ประธาน
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อธิการบดีและคณบดี 
รองศาสตราจารย�สุวิทย�  เฑียรทอง กรรมการฯ และผู)ช6วยศาสตราจารย�ชะลอ  วงศ�แสวง กรรมการและ
เลขานุการฯ นําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร อธิการบดีและคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  
  พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิขอให)
คณะกรรมการฯ ให)ข)อเสนอแนะกรณีผลการประเมินผลงานของวิทยาลัยการฝIกหัดครูท่ีผลการ
ดําเนินงานยังไม6ถึงระดับดีมาก ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยเน)นด)านการฝIกหัดครู 
  รองศาสตราจารย�ทองหล6อ  วงษ�อินทร� ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ให)ข)อมูลว6าจากการสัมภาษณ�บุคลากรก็ระบุว6าการฝIกหัดครูเปQนจุดเด6นของ
มหาวิทยาลัย แต6คณบดีเปQนผู)บริหารใหม6อาจมีปBญหาการบริหารงานอยู6บ)าง ต6อไปคงมีการพัฒนาให)ดี
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ข้ึน ท้ังนี้วิทยาลัยการฝIกหัดครูควรมีการปรับปรุงทีมงานและสร)างทีมงานในคณะก6อน คณบดีควร
จัดการเรื่องการบริหารจัดการในคณะเพ่ือให)บุคลากรในคณะมีส6วนร6วมในการทํางานมากข้ึน 
  ผู)ช6วยศาสตราจารย�พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�
ประจํากล6าวว6า เอกสารรายงานผลฯ มีความชัดเจน มีข)อมูลในเชิงประจักษ� ตรงกับสภาพความเปQน
จริง น6าเชื่อถือ สร)างความม่ันใจในการนําข)อมูลไปใช)ในการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนา ข)อเด6นของผลการ
ติดตามฯ คือข)อค)นพบท่ีเปQนข)อดีเด6นและข)อเสนอแนะจากฐานข)อมูลท่ีได)มีความชัดเจน จากนั้นได)ให)
ข)อสังเกตว6า ๑) เกณฑ�การประเมินใช)ค6าต6างกัน บางแห6งใช)ดีมาก-ดี แต6บางแห6งใช) สูง-ตํ่า ๒) 
วัตถุประสงค�การประเมินคําตอบตรงกับข)อ ๑ แต6ข)อ ๒ หากปรับวัตถุประสงค�เปQนการประเมินการ
บริหารจัดการก็จะตรงกับข)อมูล เพราะหากระบุว6าเปQนการประเมินบทบาทหน)าท่ีแล)วเม่ือไปอธิบาย
การประเมินก็จะไม6เปQนไปในทางบทบาทหน)าท่ี แต6ไปเสนอการบริหารจัดการก็จะเข)าใจว6าเปQนตัว
เดียวกัน หากปรับวัตถุประสงค�การประเมินข)อ ๒ หน)า ๒ ควรปรับการใช)คําเปQน “การประเมินการ
บริหารจัดการของฝDายบริหารทุกระดับ” ข)อมูลจะตรงกันและนําไปใช)ประโยชน�ได)มาก 
  นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ� กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิสอบถามว6ามี
ข)อเสนอแนะใดบ)างท่ีต)องเร6งรัดดําเนินการ ได)รับคําตอบว6าในปRแรกนั้น ผลการประเมินไม6ค6อยดี
เท6าท่ีควร ในปRท่ีสองนั้นปรับปรุงเพ่ิมข้ึน และในปRท่ีสามดีข้ึนมาก ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร�ใหม6
จึงดีมาก ปBญหาคือเรื่องบุคลากรท่ีมี ๒ กลุ6ม คือ กลุ6มข)าราชการและกลุ6มพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ6ม
พนักงานมหาวิทยาลัยรู)สึกด)อย ขาดขวัญและกําลังใจ ฝDายบริหารจึงต)องเอาใจใส6ประเด็นบุคลากรให)
มากข้ึน รวมท้ังผลงานทางวิชาการซ่ึงบุคลากรต)องการจัดทําแต6ภาระงานมีมากแต6มหาวิทยาลัยก็
กระตุ)นและสนับสนุนงบประมาณจํานวนมาก  
  รองศาสตราจารย�สุวิทย�  เฑียรทอง กรรมการติดตามฯ กล6าวเพ่ิมเติมว6าจากการ
สัมภาษณ�ตามคณะต6างๆ พบว6ามีปBญหาเรื่องการขาดแคลนอาจารย�ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดคุณวุฒิ
ปริญญาเอก แต6ไม6มีผู)สมัครทําให)ขาดแคลนอยู6เช6นเดิม  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนจะส6งผลต6อการดําเนินงานทุกด)าน คณะจึงต)องการให)แก)ไขปBญหาเหล6านี้ ส6วนสิ่งท่ีนักศึกษา
มีความภูมิใจคือความเก6าแก6ในการเปQนสถาบันการผลิตครูแห6งแรก ความเปQนพุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัย และภูมิทัศน�ของมหาวิทยาลัยท่ีสร)างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู) 
  รองศาสตราจารย�โภคิน  พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6าจาก
การสัมภาษณ�คณะต6างๆ ได)มีการเตรียมพร)อมในการเข)าสู6ประชาคมอาเซียนอย6างไรบ)าง ได)รับข)อมูล
จากกรรมการติดตามฯ ว6านักศึกษายังไม6ทราบกันเท6าใดนัก แต6คณะและมหาวิทยาลัยได)เตรียมการใน
ส6วนนี้แล)ว จากการสัมภาษณ�พบว6ามีการเตรียมทํา MoU กับมหาวิทยาลัยในกลุ6มประเทศอาเซียน 
และการเตรียมการเก่ียวกับภาษาโดยมีการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน แต6การเตรียมด)านภาษีอากร 
ตลาดแรงงานยังไม6ชัดเจน แม)จะทราบว6า พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเข)าสู6การเปQนประชาคมอาเซียน  
  รองศาสตราจารย�โภคิน  พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อสังเกตว6า แม)ไม6ทํา MoU ก็เข)าสู6ประชาคมอาเซียนได) แต6จริงๆ แล)วจะต)องเข)าใจประเด็นท่ี
เก่ียวข)องกับภาษี การท6องเท่ียว และอาชีพบางอาชีพท่ีเปMดเสรี นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ�นักศึกษาท่ี
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เข)าศึกษาในมหาวิทยาลัยพบว6าเกือบร)อยละ ๑๐๐ ไม6ทราบเรื่องการเข)าสู6ประชาคมอาเซียนอย6าง
ชัดเจน หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก็ เน)นแต6ภาษาไทย ในขณะท่ีมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ จะรู)
ภาษาต6างประเทศ ดังนั้น อธิการบดีควรดําเนินการในเรื่องนี้ โดยต)องทําความร6วมมือกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียนด)วยกัน ต)องรู)โครงสร)างและการเชื่อมโยงเข)าด)วยกัน ต)องมีทีมงานท่ีศึกษาอย6าง
ละเอียด สามารถดําเนินการเพ่ือก)าวสู6ประชาคมอาเซียนได) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว6าผลการประเมินของมหาวิทยาลัยอยู6ในระดับดี 
ไปถึงดีมาก สภามหาวิทยาลัยคงต)องหารือกันต6อไปว6าจะดําเนินการอย6างไร  
  นายพงษ�ศักด์ิ  พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็นว6า
ช6วงปRท่ีผ6านมามีกระบวนการมากมาย ท้ังเรื่องความเปQนเลิศของการฝIกหัดครู เรื่องของการวิจัยแนว
ใหม6 และการสังเคราะห�ผลการวิจัยแนวใหม6 ซ่ึงผลท่ีออกมาน6าจะดีกว6าท่ีรายงาน และหากเปQนปลายปR
จะได)ข)อเสนอแนะของคณะต6างๆ และบุคลากรท่ีมากกว6านี้ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าช6วงออกแบบสอบถามอยู6ในช6วงปลายปRและต)นปR
ก6อนท่ีสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ในปRหน)าจึงควรต้ังคําถามให)เชื่อมโยง ส6วนข)อเสนอแนะท่ีได)มา
นั้นก็ควรนําไปดําเนินการต6อไป มีท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยให)อธิการบดีและคณบดี
ทุกคณะร6วมเปQนกรรมการเพ่ือศึกษาข)อเสนอแนะ ทําแผนตามข)อเสนอแนะว6าจะทําอย6างไร สิ่งใดท่ีทํา
อยู6แล)วก็ให)ชี้แจงไปว6าทําอะไร ทําอย6างไร สิ่งใดท่ียังไม6ได)ทําก็ให)คิดร6วมกันว6าจะทําอย6างไร เช6นการ
เตรียมตัวเข)าสู6อาเซียน ทําอย6างไรให)นักศึกษารู)จักแต6ละประเทศในกลุ6มอาเซียนเพ่ือให)เปQนความรู)
เบ้ืองต)น และทราบว6าการเปMดเสรีนั้นมีอะไรบ)าง อาจใช)วิธีปาฐกถา ไม6ต)องทําเปQนหลักสูตรก็ได) สภา
มหาวิทยาลัยให)เวลามหาวิทยาลัยไปดําเนินการ ๓ เดือนและนํากลับมารายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
วิเคราะห�ความเปQนไปได)และงบประมาณต6อไป  
  รองศาสตราจารย�โภคิน  พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ให)ดําเนินการเฉพาะประเด็นเด6นท่ีเร6งด6วนสักประมาณ ๔-๕ ประเด็น เช6น การเข)าสู6ประชาคมอาเซียน  
  นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าเม่ือปRท่ีผ6านมาผลการประเมินพบปBญหาโครงการต6างๆ 
ไม6ได)ดําเนินการเปQนจํานวนมาก ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยก็ได)แก)ปBญหาให)แล)วโดยมอบนโยบายว6าเม่ือสิ้น
ปRงบประมาณหากพบว6าโครงการหรือกิจกรรมใดไม6ได)ดําเนินการให)ตัดโครงการหรือกิจกรรมของหน6วยงาน
นั้นออกในปRถัดไป ในปRนี้พบว6ามีร)อยละ ๖.๔ ท่ียังไม6ได)ดําเนินการ จะทําอย6างไรกับโครงการนี้ 
  รองศาสตราจารย�เพียงพบ  มนต�นวลปรางค� ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการกอง
นโยบายและแผนกล6าวว6าสําหรับโครงการท่ีไม6ได)ดําเนินการนั้นจะนํางบประมาณเหล6านั้นไปบริหารใน
ส6วนท่ีมีความจําเปQนหรือโครงการพิเศษเร6งด6วน โดยได)รับการอนุญาตจากอธิการบดี  
  นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะอาจใช)วิธีเสนอขอเปลี่ยนโครงการ แล)วก็
ดําเนินการ โครงการก็จะไม6ค)าง หากจบสิ้นปRงบประมาณแล)วมาอนุมัติโครงการก็จะเปQนการผิด
ปRงบประมาณ ต6อไปจะไม6สามารถทําเช6นนั้นได) หน6วยงานก็จะถูกตัดงบประมาณเพราะถือว6าขีด
ความสามารถในการทําโครงการมีเพียงเท6านั้น  
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มติท่ีประชุม รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร อธิการและคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย 

 ๑) ให)ปรับแก)การใช)คํา/ข)อความให)สอดคล)องกันตามข)อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ๑.๑) เกณฑ�การประเมินใช)คําต6างกัน ดีมาก-ดี หรือ สูง-ตํ่า 
  ๑.๒) ปรับวัตถุประสงค�การประเมินจาก “การประเมินบทบาทหน)าท่ี” เปQน 

“การประเมินการบริหารจัดการของฝDายบริหารทุกระดับ” 
 ๒) ให)นําข)อเสนอแนะไปดําเนินการท้ังระดับมหาวิทยาลัยและคณะ โดยให)อธิการบดีและ

คณบดีร6วมเปQนกรรมการศึกษาข)อเสนอแนะและทําแผนการบริหารงานว6าปRหน)าจะทํา
อย6างไร  ตามข)อเสนอแนะ สิ่งใดท่ีดําเนินการแล)วก็ให)ระบุว6าทําอะไร ทําอย6างไร และให)
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเวลา ๓ เดือนเพ่ือวิเคราะห�ความเปQนไปได)และ
งบประมาณต6อไป  

 

 ๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๒  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู)ช6วยศาสตราจารย�ศรีสมร  วนกรกุล รอง

อธิการบดีฝDายบริหารจัดการ และรองศาสตราจารย�เพียงพบ  มนต�นวลปรางค� ผู)ช6วยอธิการบดี/
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตร
มาส ๒ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  

นายกสภามหาวิทยาลัยถามว6าการท่ีกําหนดให)มหาวิทยาลัยจะต)องใช)งบประมาณ
ร)อยละ ๔๔ แต6ใช)จริงได)เพียงร)อยละ ๒๙ นั้น ข)อกําหนดร)อยละ ๔๔ นั้นคํานวณอย6างไรใช)จํานวน
งบประมาณหารด)วย ๔ ไตรมาส หรือเปQนการคํานวณตามแผนงานและโครงการท่ีจะต)องใช)  

รองศาสตราจารย�เพียงพบ  มนต�นวลปรางค� ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการกองนโยบาย
และแผนตอบว6าเปQนไปตามเกณฑ�การประเมินของ สกอ. ท่ีกําหนดว6าการดําเนินงานในไตรมาสท่ี ๒ นั้น
จะต)องดําเนินการเบิกจ6ายในภาพรวมร)อยละ ๔๔ จึงต้ังเปQนภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแตกต6างจากหน6วยงาน
อ่ืนๆ เพราะถ)าเปQนเงินเดือนจะได)ใช) แต6ค6าใช)จ6ายส6วนอ่ืนนั้นไม6ได)เกิดตามไตรมาส แต6เกิดตามระยะเวลาการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นการคิดภาพรวมจึงไม6เกิดประโยชน�ว6าได)ทํางานครบถ)วนตามภารกิจหรือไม6 เปQน
การทําตามเกณฑ�ของ สกอ. หากสามารถชี้แจงได)ว6าเหตุท่ียังไม6ได)ใช)เพราะยังมีเหตุท่ีไม6จําเปQนต)องใช) เปQน
การใช)ตามสภาวะของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ควรชี้แจง สกอ. ด)วย 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าการกําหนดสัดส6วนในการใช)จ6ายงบประมาณนั้น 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เปQนผู)กําหนดและสํานักงานตรวจเงินแผ6นดิน (ส.ต.ง.) จะตรวจติดตามการใช)เงิน
ตามมติ ครม. ซ่ึงมีความผูกพันท่ีต)องปฏิบัติในการใช)งบแผ6นดิน และ ก.พ.ร. ก็จะประเมินตามมติ 
ครม. นี้ ส6วนงบรายได)มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดสัดส6วนได)เอง  

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ� กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว6าควรต)อง
แยกประเด็นงบประมาณแผ6นดินและงบรายได) เพราะมีเป[าหมายท่ีต6างกัน จากนั้นได)ถามว6า ๑) อีก ๖ 



 ๘

เดือนท่ีเหลือนั้นยังมีงบประมาณท่ีต)องใช)อีกร)อยละ ๗๑ ท่ีจะทําได)หรือไม6 ๒) ปBญหาท่ีเสนอมาคือ
บุคลากรขาดความรู)ความเข)าใจในการปฏิบัติงานนั้น เปQนเพราะเหตุใด  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว6ารายงานนี้ผ6านคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยฝDายแผน งบประมาณและการคลัง ดังนั้นข)อเสนอท่ีกล6าวถึงนั้นเปQนข)อเสนอท่ี
คณะกรรมการฯ ได)พิจารณาแก)ไขเพ่ิมเติมท่ีมาจากผู)บริหาร ส6วนความล6าช)ามี ๒ เหตุใหญ6คือ ครม. 
ผ6านงบประมาณในปR ๒๕๕๔ ล6าช)าทําให)ได)รับงบประมาณช)า เบิกจ6ายได)เพียงงบเงินเดือนและงบ
ผูกพันจากงบประมาณปRก6อน ประกอบกับเหตุอุทกภัย ๒ เดือนกว6าไม6ได)ใช)งบประมาณเลย รายงานนี้
จึงมีเพียงไตรมาส ๒ เพราะไตรมาส ๑ ไม6ได)ใช)งบประมาณ ส6วนเรื่องบุคลากรนั้นเนื่องจากอธิการบดี
มอบอํานาจให)แต6ละแห6งอนุมัติงบประมาณได) ๕๐๐,๐๐๐ บาท เม่ืออนุมัติแล)วหน6วยงานต6างๆ ก็ต)อง
มีเจ)าหน)าท่ีพัสดุดําเนินการจัดซ้ือจัดจ)าง แต6ยังอยู6ระหว6างการสร)างความชํานาญ จึงมีปBญหาเรื่อง
บุคลากรท่ีขาดแคลนและท่ีมีอยู6ก็ยังไม6ชํานาญการ 

นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าแม)จะเปQนงบประมาณแผ6นดิน ก็ไม6สามารถใช) ๔ 
ไตรมาสมาหารแล)วใช)ได) ดังนั้นต)องมีหมายเหตุให)ชัดเจนว6างบประมาณนี้จะใช)เม่ือถึงระยะเวลาท่ีต)อง
ปฏิบัติงาน จึงไม6นําไปรวมในการคํานวณในร)อยละ ๔๔  

รองศาสตราจารย�โภคิน  พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูลว6า
การท่ีได)รับงบประมาณล6าช)านั้นเปQนเหมือนกันทุกหน6วยงาน แต6การกําหนดร)อยละ ๔๔ นั้นคงเปQน
เพราะไตรมาสแรกยังไม6มีการจัดซ้ือจัดจ)าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงควรใช)ท้ังงบประมาณ
แผ6นดินและงบประมาณรายได) ข)อสังเกตคือข)อเสนอแนะท่ีระบุไว)นั้นไม6ตอบสนองปBจจัยท่ีเปQนปBญหา 
ต)องปรับปรุงแผนการใช)เงินและลงนามกันใหม6  

ผู)ช6วยศาสตราจารย�ธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย�ประจํากล6าวว6าในหน)า ๑๑ ตารางท่ี ๑.๓ การประมาณรายรับและรายจ6ายประจําปR
งบประมาณ ๒๕๕๕ สังเกตได)ว6าการต้ังประมาณการรายรับของเงินกองทุนตํ่ากว6าปRท่ีแล)วจาก ๒๐๐ 
ล)านบาทเปQน ๑๕๐ ล)านบาท รายได)จากการดําเนินธุรกิจปRท่ีผ6านมาต้ังไว)ประมาณ ๔๐ ล)านบาท รับ
จริงประมาณ ๓๗ ล)านบาท ซ่ึงตํ่ากว6าเป[าหมาย แต6ในปRนี้ต้ังไว)ท่ี ๘๒ ล)านกว6าบาท ซ่ึงสูงกว6าเท6าตัว 
จึงไม6แน6ใจว6าจะสามารถทําได)ตามเป[าหมายหรือไม6  

รองศาสตราจารย�สุพจน�  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย�ประจํา
กล6าวว6าการลงแผนปฏิบัติงานตามไตรมาสนั้น ตามโครงการท้ังหมดมีอยู6ประมาณ ๔๖๑ โครงการ แต6
ท่ีปฏิบัติไปแล)วประมาณ ๒๗๐ โครงการ แสดงว6าไม6สามารถควบคุมได)เลยว6าโครงการใดปฏิบัติเท6าใด 
จึงควรวิเคราะห�ต้ังแต6หน)า ๖๑ – ๙๙ ว6าโครงการกิจกรรมหลักจะดําเนินการในไตรมาสใด  

อธิการบดีให)ข)อมูลว6าบางกิจกรรมระบุว6าต)องดําเนินการไตรมาสแรก แต6เม่ือประสบ
อุทกภัยก็ขอเลื่อนการดําเนินการโครงการโดยมีการแจ)งเหตุผลว6าเพราะอะไร จากเดิมไตรมาส ๑ อาจจะ
เลื่อนเปQนไตรมาส ๒ และ ๓ ส6วนโครงการใดท่ีไม6ได)ดําเนินการตามนั้นก็นํางบประมาณไปใช)ในยุทธศาสตร�
อ่ืนๆ ท่ีจําเปQนต6อไป ต)องรายงานว6าโครงการใดท่ีไม6ได)ดําเนินการและท่ีเปลี่ยนไตรมาสนั้นมีอะไรบ)าง 



 ๙

นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าต)องติดตามแผนปฏิบัติงานอย6างสมํ่าเสมอ ถ)าจําเปQนต)อง
เลื่อนต)องรีบปรับตามแผนงาน คณะต)องแจ)งให)อาจารย�ท่ีรับผิดชอบดําเนินโครงการตามไตรมาส จากนั้นได)
ให)ข)อสังเกตว6าวิทยาลัยการฝIกหัดครูผ6านไตรมาส ๒ แล)วยังเหลืองบประมาณถึงร)อยละ ๘๓  

อาจารย�จันทนา  เริ่มสินธุ� คณบดีวิทยาลัยการฝIกหัดครูกล6าวว6าส6วนหนึ่งอยู6ระหว6าง
การตัดยอด และโครงการส6วนใหญ6อยู6ในไตรมาสท่ี ๓  

นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวสรุปว6าการจัดทํางบประมาณนั้นต)องวิเคราะห�และปรับ
ใหม6ว6าแต6ละไตรมาสต)องใช)ร)อยละเท6าใด   
มติท่ีประชุม อนุมัติโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
  ๑) ให)ปรับตัวเลขให)ตรงกับแผนการใช)งบประมาณ  

๒) ควรปรับแผนปฏิบัติงานให)ถูกต)องเพราะเหตุจากการได)รับงบประมาณล6าช)าและ
การประสบอุทกภัยและแจ)งให)ผู)รับผิดชอบโครงการดําเนินการตามไตรมาส 
๓) การจัดทํารายงานส6ง สกอ. ให)เขียนสรุปเพ่ิมเติมว6างบประมาณท่ีใช)ไปน)อยกว6า
ปกติเนื่องจากได)รับงบประมาณล6าช)าและการประสบอุทกภัย 

 

  ๓.๔ (ร3าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช6วยศาสตราจารย�มณีรัตน�  ลิ่มสืบเชื้อ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� และผู)ช6วยศาสตราจารย�ระภีพร  สามารถ กรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ และคณะ นําเสนอ (ร6าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ซ่ึงได)ผ6านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร)อย
แล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  
  รองศาสตราจารย�วันทนา  จันทพันธ� ประธานสภาคณาจารย�และข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง ให)ข)อสังเกตว6าโครงสร)างหลักสูตรกําหนดไว)หน)า ๕ เรียนไม6น)อยกว6า ๑๓๓ 
หน6วยกิต ขณะนี้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปรับจาก ๓๓ หน6วยกิตเปQน ๓๐ หน6วยกิตจึงควรแก)ไข 
  คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตใน
หน)า ๗ ท่ีระบุว6าเม่ือสําเร็จการศึกษาแล)วสามารถปฏิบัติงานในหน6วยงานต6างๆ ได)นั้น ยังขาดองค�กร
ปกครองส6วนท)องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และการปกครองพิเศษพัทยา ซ่ึงใช)ระบบ GIS (ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร� หรือ Geographic Information System) ท้ังสิ้น 
  นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว6าสาขาวิชานี้
มหาวิทยาลัยอ่ืนก็สังกัดคณะศิลปศาสตร� คณะอักษรศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�    
แต6ชื่อหลักสูตรในท่ีนี้เปQนวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 



 ๑๐

  ผู)ช6วยศาสตราจารย�ระภีพร  สามารถ ชี้แจงว6า สาขาวิชาภูมิศาสตร�นี้เดิมอยู6ในกลุ6ม
สังคมศาสตร�เปQนศาสตร�ท่ีบูรณาการท้ังสังคมศาสตร�และวิทยาศาสตร� และปBจจุบันได)บูรณาการศาสตร�ทาง
เทคโนโลยีไว)ด)วย ดังนั้น ในทุกมหาวิทยาลัยจะสังกัดคณะของมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
  นายพงษ�ศักด์ิ  พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิสอบถามจํานวน
นักศึกษาและข)อสังเกตของผู)ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับชื่อเทคโนโลยีภูมิศาสตร�และภูมิสารสนเทศศาสตร�นั้น
แตกต6างกันอย6างไร  
  ผู)ช6วยศาสตราจารย�ระภีพร  สามารถ กล6าวว6า ขณะนี้มีนักศึกษาครบท้ัง ๔ ชั้นปR 
เฉลี่ย ๕๐ คนต6อชั้นปR รวมท้ังสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน และหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิศาสตร� มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครนั้นมีจุดยืนในการใช)ศาสตร�ภูมิศาสตร�เปQนหลักและใช)เทคโนโลยีเปQนเครื่องมือ เพราะ
ในการปฏิบัติงานจริงจะต)องใช)พ้ืนความรู)ทางภูมิศาสตร�เปQนฐานเพ่ือนําความรู)ต6างๆ มาบูรณาการ 
มิใช6ผลิตบัณฑิตเพ่ือเปQนนักทําแผนท่ีเท6านั้น บางมหาวิทยาลัยใช)ชื่อสาขาวิชาภูมิสารสนเทศซ่ึงจะไม6ให)
ความสําคัญกับภูมิศาสตร� จะมีรายวิชาท่ีเปQนภูมิศาสตร�เพียงไม6ก่ีรายวิชา ปBญหาท่ีตามมาคือผู)ท่ีสําเร็จ
การศึกษาไม6สามารถท่ีจะวิเคราะห�ได)แต6สามารถทําแผนท่ีได) ผู)ทรงคุณวุฒิคือคุณรําพึง  สิมก่ิง 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได)ให)ข)อมูลว6าหน6วยงานต)องการบัณฑิตใน
ลักษณะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร�มากกว6า ต)องการเน)นความสําคัญของศาสตร�ทางภูมิศาสตร� 
สาขาวิชาจึงได)จัดให)ครอบคลุมท้ังหมดเก่ียวกับภูมิศาสตร� 
  นายพงษ�ศักด์ิ  พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6าเหตุใด
รายวิชาภูมิศาสตร�ทางทะเลจึงเปQนวิชาเลือก ไม6เปQนวิชาบังคับ เพราะลักษณะภูมิศาสตร�ท่ีเก่ียวข)องกับ
โลกนั้นเรื่องทะเลเปQนพ้ืนฐาน และประเทศไทยก็มีพ้ืนท่ีและมีทรัพยากรทางทะเลอยู6 ควรเปรียบเทียบ
ความสําคัญของวิชาบังคับในโครงสร)างตามหลักสูตรเดิมกับวิชาพ้ืนฐานท่ีควรรู) ท้ังนี้การปรับปรุงหรือ
สร)างหลักสูตรใหม6นั้นก็เพ่ือสิ่งท่ีดีกว6า จึงควรตัดสิ่งท่ีขัดข)องและไม6จําเปQนออกไป  
  ผู)ช6วยศาสตราจารย�ระภีพร  สามารถ ชี้แจงว6าไม6สามารถตัดรายวิชาสําคัญท่ีมีอยู6ใน
หลักสูตรเดิมออกได) โดยเฉพาะรายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีเพราะต)องการให)น้ําหนักทางภูมิศาสตร�และ
เทคโนโลยีใกล)เคียงกัน จึงจําเปQนต)องจัดรายวิชาภูมิศาสตร�ทางทะเลเปQนรายวิชาเลือก เดิมมีรายวิชาอุทก
วิทยาซ่ึงเข)าใจผิดว6าเปQนเรื่องเก่ียวกับน้ําบนโลกท้ังน้ําจืดและน้ําเค็ม แต6แท)จริงแล)วหมายถึงเฉพาะน้ําจืด
เท6านั้น ดังนั้นจึงขาดเรื่องของน้ําเค็ม แต6ได)มีการสอดแทรกบูรณาการในรายวิชาอ่ืนๆ เช6น รายวิชาธรณี
สัณฐานวิทยา ต6อมาจึงมีรายวิชาภูมิศาสตร�ทางทะเลมาบรรจุไว)ในกลุ6มรายวิชาเลือก  
  หม6อมราชวงศ�โอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวว6า
สาขาวิชาเหล6านี้เปQนประโยชน�มาก หากได)มีการฝIกประสบการณ�วิชาชีพท่ีดี และให)ข)อสังเกตว6าการเตรียมฝIก
ประสบการณ�วิชาชีพ และการฝIกประสบการณ�วิชาชีพนั้นอยู6ในชั้นปRท่ี ๒ เท6านั้น แต6ไม6มีในปRท่ี ๓ และ ๔ 
  ผู) ช6 วยศาสตราจารย�ระภีพร  สามารถ ชี้แจงว6าหลักสูตรจะเน)นปฏิ บั ติ ใน
ห)องปฏิบัติการและในพ้ืนท่ีโดยมีปฏิบัติการภาคสนามหลายครั้ง  ทุกภาคเรียนมีการลงพ้ืนท่ีจริง ๒-๓ 
วัน เก็บข)อมูลเพ่ือนํามาทําวิจัย ใช)ภาพดาวเทียม ใช) GPS มีแผนปฏิบัติการท่ีมอบหมายภายใต)การ
ควบคุมของอาจารย�  



 ๑๑

  นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ� กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6า๑) มีสิ่งใด
ท่ีสอดคล)องหรือทําให)บัณฑิตสามารถเชื่อมโยงกับอาเซียนได)หรือไม6 ๒) ในหน)า ๒๒ คําว6า ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ (Natural Hazard) นั้น ควรใช)ภาษาอังกฤษว6า Disasters ซ่ึงเปQนภัยพิบัติรุนแรงถึงแก6
ชีวิตมากกว6าคําว6า Hazard  
  ผู)ช6วยศาสตราจารย�ระภีพร  สามารถ รายงานว6า ๑) การเตรียมตัวเข)าสู6ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีรายวิชาภูมิศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต)นอกจากนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร�นั้นเปQนเทคโนโลยีสากลท่ีท่ัวโลกต)องใช)เปQนเครื่องมือจึงรองรับการเข)าสู6ประชาคมอาเซียน
ได) และมีการบูรณาการในรายวิชาต6างๆ เพ่ือรองรับอาเซียนและท่ัวโลก ๒) การใช)คําภาษาอังกฤษจะ
แก)จาก Natural Hazard เปQน Natural Disasters ตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
  ผู)ช6วยศาสตราจารย�พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�
ประจําเสนอแนะว6า ๑) การเขียนวัตถุประสงค�นั้นควรเขียนความนําว6ามุ6งผลิตบัณฑิตเพ่ือให)มี
คุณลักษณะดังนี้ แล)วต6อด)วยวัตถุประสงค�ท้ัง ๔ ข)อโดยแต6ละข)อให)ตัดคําว6า “ผลิตบัณฑิตท่ี” ออกไป 
๒) วัตถุประสงค�ข)อท่ี ๑.๓.๒ นั้นไม6ควรเขียนวัตถุประสงค�ว6าเพ่ือการศึกษาต6อในระดับสูง เพราะเปQน
การลดความสําคัญของหลักสูตรทุกหลักสูตร จึงควรตัดข)อความนี้ออก มีเพียงคําว6าผลิตบัณฑิตเพ่ือรับ
ใช)สังคมก็เพียงพอแล)ว ๓) ในหน)า ๑๕ การเขียนข)อความในข)อ ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓ นั้นไม6ใช6ปBญหา 
ควรเขียนว6านักศึกษาใหม6ยังไม6รู)จักดูแลตัวเอง และไม6มีทักษะการจัดการเวลา ซ่ึงเปQนการคาดการณ�ท่ี
เปQนจริง ส6วนกลยุทธ�ก็ควรระบุว6ามอบภารกิจให)อาจารย�ท่ีปรึกษาดูแลเพ่ือให)สอดรับกัน 
  รองศาสตราจารย�โภคิน  พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6าวิชา
เลือก เช6น รายวิชาภูมิศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต)นั้น หากนักศึกษาไม6เลือกเรียนจะเปQนอย6างไร
หรือไม6 วิธีการเลือกรายวิชาเลือกกําหนดอย6างไร เพราะการปรับปรุงหลักสูตรนั้นต)องมีเป[าหมาย และ
เป[าหมายหนึ่งคือการเข)าสู6อาเซียน จึงต)องมีเป[าหมายว6าจะปรับปรุงอย6างไร เพราะจากเอกสารพบว6า
ไม6ได)ปรับปรุงด)านภาษาเพ่ือรองรับในส6วนนี้ และการเรียนรู)อาเซียนในหลักสูตรนี้ก็ไม6ตรงและไม6ได)
เน)นการวิเคราะห� จึงไม6เปQนคําตอบท่ีตรงกับวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว) หากจะให)บรรลุวัตถุประสงค�ต)อง
กําหนดเปQนรายวิชาบังคับเพ่ือรองรับเป[าหมายด)วย 
  ผู)ช6วยศาสตราจารย�ระภีพร  สามารถ ให)ข)อมูลว6าการเลือกรายวิชาเลือกนั้นนักศึกษา
จะเลือกกลุ6มใดกลุ6มหนึ่งก็ได) หรือเลือกท้ัง ๓ กลุ6มก็ได)ให)ครบ ๑๘ หน6วยกิต รายวิชาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช6น ภูมิสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร� สัมผัสข)อมูลระยะไกล
นั้นเปQนรายวิชาท่ีจะต)องนําเรื่องของอาเซียนมาเก่ียวข)อง ดังนั้นจะเปลี่ยนรายวิชาภูมิศาสตร�เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต)เชิงวิเคราะห�เปQนวิชาบังคับ  
  รองศาสตราจารย�โภคิน  พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อสังเกตว6าการตอบสนองการเข)าสู6อาเซียนนั้น หลักสูตรจะต)องกําหนดรายวิชาบังคับให)นักศึกษา
เรียน และต)องวิเคราะห�ว6าเนื้อหาสัมพันธ�ต6อการพัฒนาสู6อาเซียนหรือไม6 ครอบคลุมหรือไม6 สําหรับ
ภาษาอังกฤษท่ีจัดไว)ยังไม6เข)มแข็งและไม6เพียงพอเพราะเปQนการเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเหมือน



 ๑๒

หลักสูตรท่ัวไป จึงควรเพ่ิมเติมการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการสื่อสารสู6อาเซียน ควรปรับเนื้อหา
ให)เหมาะสม เน)นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและท่ีตรงกับสาขา 
  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให)มหาวิทยาลัยเตรียมกระบวนการเข)าสู6อาเซียนโดย
จัดไว)ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ถ)าเปQนเนื้อหาด)านภูมิศาสตร�จึงให)จัดในรายวิชาภูมิศาสตร� จากนั้นได)ให)
ข)อสังเกตการใช)ภาษาในเอกสารสรุปข)อมูลหน)า ๒ ข)อ  ๖ ท่ีใช)คําว6าปBจจัยนําเข)านั้นคืออะไร 
  ผู)ช6วยศาสตราจารย�พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�
ประจําให)ข)อมูลว6าคําว6า “ปBจจัยนําเข)า” หรือ Input เปQนศัพท�ทางวิชาการท่ีหลายสาขา ถ)าเปQนระบบ
ของหลักสูตร หมายถึงทรัพยากรท่ีใช)ในการจัดการเรียนการสอน ถ)าเปQนรายงานการประเมินก็จะ
หมายถึงขอบเขตการประเมิน เพราะจะไม6เหมือนกันในแต6ละบท ในการประเมินหลักสูตรจะประเมิน
ว6าการใช)หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนนั้นต)องประเมินต้ังแต6 Input การจัดคือกระบวนการ
จัดการ และต)องเขียนระบุว6าปBจจัยนําเข)าหมายถึงอะไร มีอะไรบ)าง ครบถ)วนหรือไม6  
  นายพงษ�ศักด์ิ  พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวว6า
เนื่องจากวัตถุประสงค�ของหลักสูตรนี้เพ่ือตอบสนองความต)องการของประเทศท่ีขาดแคลนบุคลากรใน
ด)านนี้ มิใช6ให)เพ่ือศึกษาต6อในระดับท่ีสูงข้ึน จึงต)องสร)างความม่ันใจว6าหลักสูตรนี้สามารถผลิตบัณฑิตท่ี
เปQนไปตามเป[าหมาย สามารถปฏิบัติงานได)ทันที ดังนั้น อาจารย�ผู)สอนและผู)ทรงคุณวุฒิจะมีส6วนสร)าง
ความม่ันใจหลักสูตรนี้ได) จึงควรระบุชื่ออาจารย�ท่ีสอนประจําและมีอาจารย�พิเศษจากหน6วยงานท่ี
เก่ียวข)องกับหลักสูตรนี้ เพ่ือสร)างความม่ันใจให)กับผู)สนใจหลักสูตรนี้ ถ)ามีการร6วมมือกับหน6วยงาน
ภายใน เช6น คณะต6างๆ ก็ต)องระบุชื่ออาจารย�เหล6านั้นด)วย เปQนการยกระดับหลักสูตรนี้  
  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว6าการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง ให)นําเสนอว6า
ปรับปรุงอะไร ทําไมจึงปรับปรุง ปรับปรุงเพ่ืออะไร จากนั้นได)ถามว6าการผลการวิจัยนั้นเชื่อถือได)
หรือไม6 เพราะข)อมูลจากการวิจัยด)านท่ี ๒ ด)านจุดมุ6งหมายของหลักสูตรมีข)อเสนอแนะว6าควรเพ่ิมเจต
คติท่ีดีต6องาน  แต6ในจุดประสงค�ของรายวิชากลับระบุว6าพึงพอใจในรายวิชาระดับมาก โดยมีความ
สอดคล)องกับความต)องการของหลักสูตร ได)สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให)กับผู)เรียนค6าเฉลี่ยเท6ากับ 
๓.๖๖ เหตุใดผู)ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมจึงไม6มีเจตคติท่ีดีต6องาน และวิชาใดท่ีปรับปรุงแล)ว ก6อให)เกิดเจต
คติท่ีดีต6องาน  วิชาใดท่ีสร)างวิสัยทัศน�ให)ผู)เรียนมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีข)อเสนอแนะว6า ควรมี
ห)องเรียนภาคปฏิบัติ หนังสือ เอกสาร คู6มือประกอบการเรียนเพ่ิมมากข้ึน ได)มีการจัดการตาม
ผลการวิจัยนี้หรือไม6 
  ผู)ช6วยศาสตราจารย�ระภีพร  สามารถ รายงานว6าได)ดําเนินการโดยการเพ่ิมจํานวน
หนังสือและวารสารต6างๆ รวมถึงเช6าคอมพิวเตอร�เพ่ิมเติมเพ่ือใช)ในห)องปฏิบัติการทางภูมิสารสนเทศ 
และได)เพ่ิมห)องปฏิบัติการธรณีวิทยาด)วย  นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมส6งเสริมเจตคติท่ีดีต6อ
หลักสูตร โดยมีกิจกรรมการปลูกปDาเพ่ือปลูกฝBงจิตสํานึกการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม เพราะบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษานี้จะออกไปปฏิบัติงานในหน6วยงานท่ีเก่ียวข)องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการดําเนินการมาแล)วอย6างต6อเนื่อง อย6างไรก็ตาม สาขาวิชาจะเพ่ิมโครงการ
อ่ืนๆ อีกเพ่ือสร)างวิสัยทัศน� 



 ๑๓

  นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าหากจะเสนอผลงานวิจัยให)เชื่อถือได) ต)องปรับปรุง
หลักสูตรให)เปQนไปตามผลของการวิจัย และต)องระบุให)ได)ว6าปรับปรุงรายวิชานั้นๆ เพราะอะไร ตรงตาม
วัตถุประสงค�ของการปรับปรุงหรือไม6 เพ่ือให)เกิดความทันสมัยโดยการปรับปรุงตามเกณฑ�ของ สกอ. ว6าต)อง
ปรับปรุงทุก ๕ ปR หรือปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนทิศทางของหลักสูตร เช6น ปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน� 
วัตถุประสงค� จากนั้นได)ให)ข)อสังเกตว6าหลักสูตรนี้มิได)ปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน� และวัตถุประสงค�ของ
หลักสูตร เพราะยังคงเดิม ยกเว)นในส6วนของปรัชญามีการปรับโดยสลับการใช)คําจากเดิมใช)ว6า “เทคโนโลยี
ภูมิศาสตร�” เปQนภูมิศาสตร�คู6เทคโนโลยี  ทําให)เข)าใจผิดว6าเปQนศาสตร�ท่ีศึกษา ๒ วิชา ได)แก6วิชาภูมิศาสตร� 
และวิชาเทคโนโลยี มิใช6การศึกษาภูมิศาสตร�โดยใช)เทคโนโลยีเปQนเครื่องมือ จึงควรปรับการใช)คําในส6วนของ
ปรัชญาให)ถูกต)อง จากนั้นได)สรุปว6าอนุมัติในหลักสูตรนี้ ส6วนหลักสูตรอีก ๓ หลักสูตรท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา
นั้นให)นําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการ
นําเสนอหลักสูตรให)รายงานว6าจะปรับปรุงเพ่ืออะไร ปรับปรุงอะไรเพ่ือให)สอดคล)องกับวัตถุประสงค�ในการ
ปรับปรุง กล6าวคือนําเสนอให)สภามหาวิทยาลัยทราบว6าปรับเปลี่ยนอะไร  
มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร� หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พระนคร โดย 

  ๑.๑) ควรเตรียมปรับปรุงจํานวนหน6วยกิตท่ีกําหนดตามโครงสร)างหลักสูตรหน)า 
๕ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะนําเสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงได)ปรับลดจํานวน
หน6วยกิตจาก ๓๓ หน6วยกิต เปQน ๓๐ หน6วยกิต 

  ๑.๒) หน)า ๗ หน6วยงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได)หลังจากสําเร็จการศึกษา ให)เพ่ิม
หน6วยงานองค�กรปกครองส6วนท)องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และเขตปกครองพิเศษพัทยา 

  ๑.๓) ให)กําหนดรายวิชาภูมิศาสตร�ทางทะเลเปQนรายวิชาบังคับให)นักศึกษาได)เรียน 
  ๑.๔) หน)า ๒๒ ปรับแก)ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชาภัยพิบัติทางธรรมชาติเปQน 

Natural Disasters  
  ๑.๕) ปรับการเขียนวัตถุประสงค�โดยเขียนความนําว6า “ผลิตบัณฑิตให)มี

คุณลักษณะดังนี้” แล)วต6อด)วยวัตถุประสงค� ๔ ข)อ แต6ตัดข)อความว6า “ผลิตบัณฑิต
ท่ี” ออกไป และวัตถุประสงค�ข)อ ๑.๓.๒ แก)ไขข)อความว6า “ศึกษาต6อไปในระดับสูง
ข้ึน” เปQน “รับใช)สังคม” 

  ๑.๖) หน)า ๑๕ ข)อความท่ีระบุในข)อ ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓ ไม6ใช6ปBญหา ควร
เขียนว6า “นักศึกษาใหม6นั้นยังไม6รู)จักดูแลตัวเอง ขาดทักษะการจัดการเวลา” และ
ระบุกลยุทธ�ให)สอดรับกันว6า “มอบภารกิจให)อาจารย�ท่ีปรึกษาดูแล” 

  ๑.๗) ในการเตรียมการเข)าสู6ประชาคมอาเซียน ให)กําหนดรายวิชาบังคับ
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร�ท่ีเนื้อหาสัมพันธ�และครอบคลุมต6อการพัฒนาสู6
การเปQนประชาคมอาเซียน 



 ๑๔

  ๑.๘) รายชื่ออาจารย�ผู)สอนและผู)ทรงคุณวุฒิควรสร)างความม่ันใจแก6ผู)ท่ี
สนใจหลักสูตร โดยควรร6วมมือกับหน6วยงานภายนอก โดยเฉพาะ สวทช. และ
หน6วยงานภายใน ได)แก6 คณะต6างๆท่ีเก่ียวข)อง 

  ๑.๙) ให)ปรับแก)ปรัชญาจากการใช)คําว6า “ภูมิศาสตร�คู6กับเทคโนโลยี” เปQน
คําว6า “เทคโนโลยีภูมิศาสตร�” 

 ๒) มอบนโยบายให)มหาวิทยาลัยเตรียมกระบวนการเข)าสู6การเปQนประชาคมอาเซียน
โดยจัดรายวิชาการใช)ภาษาต6างประเทศและอ่ืนๆ ไว)ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ๓) ให)นําเสนอพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงอีก ๓ หลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี       
๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  

 ๔) มอบนโยบายการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงให)รายงานว6าปรับปรุงเพ่ืออะไร 
ปรับปรุงอะไร ให)สอดคล)องกับวัตถุประสงค�ในการปรับปรุง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม3มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอให$ท่ีประชุมทราบ 
   ไม3มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
  ๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งต3อไป 
  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได)กําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/
๒๕๕๕ ในวันศุกร�ท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห)องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร
อนุสรณ� ๑๐๐ ปRการฝIกหัดครูไทย โดยขอนําวาระท่ี ๓.๔ (ร6าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร วาระท่ี ๓.๕ (ร6าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาระท่ี ๓.๖ (ร6าง) 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวาระท่ี 
๓.๗ การสังเคราะห�รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม6 พิจารณาในครั้งต6อไป  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น. 
 
       ผู)ช6วยศาสตราจารย�พรทิพย�  รักชาติ 
       นาง ญ หญิง  สมแสน 
       นางลภัสรดา  นาคพริก 
       ผู)จดบันทึกการประชุม 



 ๑๕

 
       อาจารย�จุไร  วรศักด์ิโยธิน 
       ผู)ตรวจรายงานการประชุม  


